

NĂM THỨ 62
THỨ NĂM
13
THÁNG 7-2023
(26-5 năm Quý Mão)
SỐ: 8893



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

18 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự bế mạc kỳ họp.

Ngày 12/7, HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm việc tại hội trường thực hiện nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại 2 phiên thảo luận chiều ngày 10 - 11/7. Các đại biểu đã phát biểu thảo luận tại hội trường, phân tích, đánh giá, nhận định, bổ sung làm rõ báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; kết quả công tác thu thuế 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh; quy trình, kết quả tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong những năm học qua, đặc biệt là năm học 2023 - 2024 và kết quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã chất vấn thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Kỳ họp này, HĐND tỉnh vui mừng được đón đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành

tinh cảm, sự quan tâm tới dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp quan trọng này, trên cơ sở xem xét 36 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của các ngành, báo cáo của Thường trực và các ban

(Xem tiếp trang 4)

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình!
Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp!
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp thứ sáu, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa XVII, 6 báo cáo, 17 tờ trình theo dự kiến nội dung chương trình làm việc. Qua thảo luận tại tổ, tại hội trường, các vị đại biểu đã

có những ý kiến phát biểu sâu sắc, phân tích đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, phân ánh,

(Xem tiếp trang 2)

Ứng dụng công nghệ số đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt

Sáng ngày 12/7, tại HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh, xã Bình Minh (Kiến Xương), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ chức hội nghị đầu bờ ứng dụng công nghệ số đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện: Kiến Xương, Tiến Hải, Thái Thụy, Đông Hưng và đại diện một số HTX DVNN, nông dân sản xuất trồng trọt quy mô lớn được giới thiệu các công nghệ tự động đang ứng dụng ở máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân bón; máy cấy của Công ty Cổ phần Đại Thành. Các thiết bị này đều có ưu điểm là chắc, khỏe, dễ vận hành, chính xác.

(Xem tiếp trang 2)

NGÂN HUYỀN

THÀNH PHỐ Dự nợ cho vay ưu đãi tăng 11,77%

Sáng ngày 12/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ quý III/2023 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023 của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố.

Đến hết tháng 6/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt 222,18 tỷ đồng, tăng 11,68% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt 220,72 tỷ đồng, đạt 94,94% kế hoạch năm, tăng 11,77% so với thời điểm 31/12/2022, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay 578 món với dư nợ hơn 45 tỷ đồng. Trong công tác kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thực hiện kiểm tra 37 lượt xã, 54 lượt thôn, 61 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu đến 283 lượt hộ với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH và UBND thành phố để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tham mưu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên phối hợp với các đoàn thể nhận ủy thác rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi để mọi người dân cùng biết và thực hiện...

Nhân dịp này, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2022 đã được trao tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH.

MINH HƯƠNG

Hành trình về nguồn

(Xem trang 3)



Thành cổ Quảng Trú.